



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

645

รับที่.....

วันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๕๗

ส่วนราชการ งานเลขานุการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ที่ ศธ ๐๕๖๔.๐๑/ลข ๑๐๑๔

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง นำส่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องแนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ เพื่อนำสู่การปฏิบัติ

เรียน คณบดี ๔ คณะ และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ด้วย ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดทำ “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องแนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒” เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารจัดการหลักสูตรสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ กอปรกับมติสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้มีความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยฉบับดังกล่าว และเสนอให้มีการประชาสัมพันธ์แก่คณาจารย์เพื่อนำสู่การปฏิบัติต่อไป

ในการนี้ ฝ่ายวิชาการจึงขอให้นำส่ง “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องแนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒” ดังกล่าว ให้แก่หน่วยงานของท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์แก่คณาจารย์ในหน่วยงาน และนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานและบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อเป็นกลไกในการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และพัฒนางานด้านวิชาการให้สัมฤทธิ์ผลต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ทราบและนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป และขอขอบคุณอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิไพภรณ์ วัฒนานามิตกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

เรียน คณบดี

๑. เพื่อโปรดทราบ

๒. เห็นควรแจ้ง รองอธิการ

นางศศิภา สุวรรณวาท
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
26 พ.ย. 2557

กน

26 พ.ย. 57



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

เพื่อให้การจัดทำหลักสูตรสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ กอปรกับการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเสนอให้มีการประชาสัมพันธ์แก่คณาจารย์เพื่อนำสู่การปฏิบัติต่อไป

อาศัยอำนาจความในมาตรา ๑๘(๒) และมาตรา ๓๑(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงออกประกาศไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

“คณะ” หมายความว่า คณะ หรือหน่วยงานที่จัดตั้งเป็นส่วนงานราชการ หรือส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และให้หมายความรวมถึง หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หน่วยงานระดับภาควิชา หรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา

“คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้รับผิดชอบในการจัดทำ/ปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือสมบูรณ์ขึ้น หรือเป็นการจัดทำหลักสูตรใหม่โดยไม่มีหลักสูตรเดิมอยู่ก่อน

“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้รับผิดชอบในการควบคุมกำกับให้มีการดำเนินงานให้เป็นไปตามรายละเอียดหลักสูตรตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอนุมัติ

“คณะกรรมการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้รับผิดชอบในการควบคุมกำกับให้มีการดำเนินงานในส่วนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นไปตามรายละเอียดหลักสูตรตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอนุมัติ

“คณะกรรมการบริหารจัดการหมวดวิชาเฉพาะ” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้รับผิดชอบในการควบคุมกำกับให้มีการดำเนินงานในส่วนของหมวดวิชาเฉพาะ(เฉพาะในส่วนของรายวิชาที่เป็นรายวิชาพื้นฐาน/พื้นฐานคณะ) ให้เป็นไปตามรายละเอียดหลักสูตรตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอนุมัติ

“คณะกรรมการวิชาการระดับคณะ” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้รับผิดชอบในการควบคุมกำกับให้มีการดำเนินงาน การพัฒนาหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตรของสาขาวิชา/ภาควิชาภายในคณะ เพื่อให้ทุกสาขาวิชา/ภาควิชาดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

“คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้รับผิดชอบในการควบคุมกำกับให้มีการดำเนินงาน การพัฒนาหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตรของสาขาวิชา/ภาควิชา/คณะ เพื่อให้ทุกสาขาวิชา/ภาควิชา/คณะดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อ ๔ การจัดทำรายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

๔.๑ ให้คณะเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการวิชาการระดับคณะ เพื่อรับผิดชอบควบคุมกำกับให้มีการดำเนินงานและการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการประเมินผลหลักสูตรทุกหลักสูตรภายในกรอบเวลาที่กำหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

๔.๒ การจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร(มคอ.๒)

การจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร(มคอ.๒) ให้เป็นไปตามรูปแบบที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากำหนด หลักสูตรใดที่มีมาตรฐานคุณวุฒิสภา/สาขาวิชาให้จัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสภา/สาขาวิชานั้น โดยให้คณะเสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

๔.๓ การจัดทำเอกสารรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.๓) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม(มคอ.๔) (ถ้ามี) รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา(มคอ.๕) และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม(มคอ.๖) (ถ้ามี)

(๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

(๑.๑) คณะกรรมการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับหลักสูตร รวมทั้งนำข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขใน มคอ.๕/มคอ.๗ มาใช้ในการปรับปรุงรายวิชาและการจัดการเรียนการสอน

(๑.๒) ให้คณะกรรมการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.๓) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม(มคอ.๔) (ถ้ามี) ทุกรายวิชาที่สอนในแต่ละภาคการศึกษา ก่อนเปิดสอนอย่างน้อย ๗ วัน และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ ของทุกรายวิชา และเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการระดับคณะที่เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาดังกล่าวพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วจึงนำส่งไปยังคณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย

(๑.๓) ให้คณะกรรมการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา(มคอ.๕) และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๖) (ถ้ามี) ทุกรายวิชาและทุกหมู่เรียน ภายใน ๓๐ วัน หลังวันสุดท้ายของการสอบในแต่ละภาคการศึกษาตามปฏิทินวิชาการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปพิจารณา เพื่อนำผลไปพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา แล้วจึงเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ

ระดับคณะที่เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาดังกล่าวเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับสำหรับการปรับปรุงและพัฒนารายวิชา และนำส่งไปยังคณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย

(๒) หมวดวิชาเฉพาะ

(๒.๑) คณะกรรมการบริหารจัดการหมวดวิชาเฉพาะจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับหลักสูตร รวมทั้งนำข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขในมคอ.๕/มคอ.๗ มาใช้ในการปรับปรุงรายวิชาและการจัดการเรียนการสอน

(๒.๒) ให้คณะกรรมการบริหารจัดการหมวดวิชาเฉพาะมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.๓) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม(มคอ.๔) (ถ้ามี) ทุกรายวิชาที่สอนในแต่ละภาคการศึกษาก่อนเปิดสอนอย่างน้อย ๗ วัน และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการหมวดวิชาเฉพาะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ ของทุกรายวิชา แล้วจึงเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการระดับคณะที่เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาดังกล่าวพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วจึงนำส่งไปยังคณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย

(๒.๓) ให้คณะกรรมการบริหารจัดการหมวดวิชาเฉพาะมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.๕) และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๖) (ถ้ามี) ทุกรายวิชาและทุกหมู่เรียน ภายใน ๓๐ วัน หลังวันสุดท้ายของการสอบในแต่ละภาคการศึกษาตามปฏิทินวิชาการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการหมวดวิชาเฉพาะพิจารณา เพื่อนำผลไปพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา แล้วจึงเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการระดับคณะที่เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาดังกล่าวเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับสำหรับการปรับปรุงและพัฒนารายวิชา และนำส่งไปยังคณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย

(๓) กลุ่มวิชาเอก

(๓.๑) อาจารย์ประจำหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/จัดประชุมอาจารย์ผู้สอนก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับหลักสูตร รวมทั้งนำข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขใน มคอ.๕ /มคอ.๗ มาใช้ในการปรับปรุงรายวิชาและการจัดการเรียนการสอน

(๓.๒) ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.๓) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม(มคอ.๔) (ถ้ามี) ทุกรายวิชาที่สอนในแต่ละภาคการศึกษาก่อนเปิดสอนอย่างน้อย ๗ วัน และเสนอต่ออาจารย์ประจำหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ ของทุกรายวิชา

(๓.๓) อาจารย์ประจำหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการระดับคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ และนำส่งไปยังคณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบและส่งกลับมายังคณะ/สาขาวิชา

(๓.๔) ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.๕) และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๖)(ถ้ามี) ทุกรายวิชาและทุกหมู่เรียน ภายใน ๓๐ วัน หลังวันสุดท้ายของการสอบในแต่ละภาคการศึกษาตามปฏิทินวิชาการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา เพื่อนำผลไปพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา แล้วจึงเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการระดับคณะเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับสำหรับการปรับปรุงและพัฒนารายวิชา และนำส่งไปยังคณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย

๔.๔ การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร(มคอ.๗)

(๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร(มคอ.๗) ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดวันสุดท้ายของการสอบในแต่ละปีการศึกษา ตามปฏิทินวิชาการ และครบรอบหลักสูตรและรายงานผลต่อคณะกรรมการวิชาการระดับคณะและคณะกรรมการบริหารคณะที่เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาดังกล่าวพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วจึงนำเสนอไปยังคณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย

(๒) หมวดวิชาเฉพาะ ดำเนินการได้ใน ๒ กรณี

(๒.๑) กรณีการแบ่งหมู่เรียนเป็นรายหลักสูตร/สาขาวิชา ให้คณะกรรมการบริหารจัดการหมวดวิชาเฉพาะนำเสนอข้อมูลรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.๓) หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม(มคอ.๔) หรือรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.๕) หรือรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๖) ในรายวิชา/หมู่เรียนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรร่วมกับกลุ่มวิชาเอก และอาจารย์ประจำหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารหลักสูตรต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินการหลักสูตร (มคอ.๗) ร่วมกับกลุ่มวิชาเอกให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดวันสุดท้ายของการสอบในแต่ละปีการศึกษาตามปฏิทินวิชาการและครบรอบหลักสูตร และเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการระดับคณะและคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณาและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ประธานหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และนำเสนอไปยังคณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย

(๒.๒) กรณีการแบ่งหมู่เรียนที่เป็นไปตามความสมัครใจของผู้เรียน ให้คณะกรรมการบริหารจัดการหมวดวิชาเฉพาะมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารจัดการหมวดวิชาเฉพาะดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร(มคอ.๗) ภายใน ๖๐ หลังสิ้นสุดวันสุดท้ายของการสอบในแต่ละปีการศึกษาตามปฏิทินวิชาการและครบรอบหลักสูตร และเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการระดับคณะและคณะกรรมการบริหารคณะที่เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาดังกล่าวเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนารายวิชา และนำเสนอไปยังคณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย

(๓) กลุ่มวิชาเอก

(๓.๑) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร(มคอ.๗) ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดวันสุดท้ายของการสอบในแต่ละปีการศึกษาตามปฏิทินวิชาการและครบรอบหลักสูตรและรายงานผลต่อประธานหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

(๓.๒) อาจารย์ประจำหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดส่งรายงานผลการดำเนินการหลักสูตร (มคอ.๗) ให้คณะกรรมการวิชาการระดับคณะและคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และนำเสนอไปยังคณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย

๔.๕ การประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒

(๑) ให้ใช้การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร(มคอ.๗) ในหมวดที่ ๖ สรุปการประเมินหลักสูตร เป็นกลไกในการประเมินตนเองเพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และจัดเตรียมหลักฐานให้พร้อมสำหรับการประเมิน โดยมีเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ดังนี้

กรณีที่ ๑ หลักสูตรที่ได้มีการประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาแล้ว ให้ประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่สาขาวิชานั้นๆ กำหนด

กรณีที่ ๒ หลักสูตรใดที่ยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาให้ ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่กำหนด

สำหรับหลักสูตรที่ต้องได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพด้วยนั้น ให้ดำเนินการ ประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ในกรณีที่ ๑ หรือ ๒ ส่วนการประเมิน โดยองค์กรวิชาชีพนั้นให้เป็นไปตามเกณฑ์และวิธีการขององค์กรวิชาชีพนั้นๆ กำหนด

(๒) ให้คณะกรรมการสรุปภาพรวมผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานจากรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร(มคอ.๗) ของแต่ละคณะและนำเสนอให้แก่นักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน

(๓) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรวบรวมสรุปภาพรวมผลการประเมินตาม ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานของทุกคณะส่งให้สภาวิชาการพิจารณา แล้วจึงนำผลการพิจารณาจากสภาวิชาการ ไปเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

๔.๖ สำหรับเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ให้แต่ละคณะหรือสาขาวิชาจัดเก็บไว้ที่คณะ/สาขาวิชา เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการประเมินในระดับหลักสูตร/คณะ

๔.๗ ให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานกลางประสานกับประธาน หลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการวิชาการระดับคณะ และคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒

ข้อ ๕ ในกรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดี เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และ การวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือว่าเป็นการสิ้นสุด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗



(ศาสตราจารย์ นายแพทย์พงศ์ จูฑา)
นายกสภามหาวิทยาลัยรักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา